



# TRAVEL TOWN®

U.1901, Saigon Trade Center, 37 Ton DucThang St.,Dist. 1, HCMC.

Tel: 028.7300.2800

Email: [info@traveltown-vn.com](mailto:info@traveltown-vn.com) \* Website: [www.traveltown-vn.com](http://www.traveltown-vn.com)

## ĐỨC - SÉC - SLOVAKIA - HUNGARY - ÁO - THỤY SĨ (Tuyến Xanh Biển)

- ❖ Loại tour: Tour tham quan thuần túy.
- ❖ Thời gian: 7 ngày 6 đêm Giá từ .
- ❖ Ngày khởi hành: Thứ hai hàng tuần (Guide Tiếng Anh).
- ❖ Phương tiện: Xe tham quan.

### GIỚI THIỆU

Là một trong những khu vực không chỉ du khách châu Âu mà cả thế giới ưa thích, Đông Âu có rất nhiều địa điểm đẹp và độc đáo mà bạn nên đến thăm một lần trong đời. Hầu hết thị trấn nhỏ, làng mạc và thành phố ở nơi này đều đẹp như trong chuyện cổ tích. Tiêu biểu: Praha nổi tiếng với 18 cây cầu bắc ngang con sông Vitava, hai bên bờ là những nhà thờ mái vòm cổ kính, những ngọn tháp mạ vàng trên đỉnh, tòa lâu đài hàng nghìn năm tuổi mang phong cách La Mã, Gothic và dòng sông mềm mại uốn lượn xuyên qua thành phố.

Mời bạn đến tham quan lâu đài Bratislava: tọa lạc trên một ngọn đồi nằm dọc theo triền sông Danube, lâu đài Bratislava là một địa điểm nhất định bạn không thể bỏ lỡ khi ghé thăm thủ đô của Slovakia, dù bạn có ở đây chỉ một ngày đi chăng nữa!

Du lịch Đông Âu bạn không thể nào không nhắc đến Vienna, được mệnh danh là thủ đô âm nhạc của thế giới, trái tim âm nhạc cổ điển châu Âu...Đi đến đâu trong thành phố cũng có dấu ấn của các thiên tài âm nhạc Mozart, Beethoven.

Đỉnh Titlis cũng là cơ hội để du khách tham gia các trò chơi trên băng tuyết ở Titlis Glacier Park, đi tuyến cáp treo không lồng kính Ice Flyer Chairlift. Bạn cũng có thể dành thời gian mua sắm đặc sản Thụy Sĩ, từ đồng hồ, chocolate đến đồ lưu niệm, và hệ thống nhà hàng phong vị ẩm thực Á - Âu đa dạng.

### CHƯƠNG TRÌNH TOUR

#### NGÀY 1 - [THỨ HAI] FRANKFURT - PRAGUE (530 KM)



Buổi sáng xe khởi hành từ Frankfurt để đi đến Prague, thủ đô của Cộng Hòa Séc, là một trong những thành phố có nền văn hóa đặc sắc nhất Châu Âu kể từ Cuộc Cách mạng Nhung. Xe sẽ đưa du khách đi qua nhiều đồng quê xinh đẹp của nước Đức và Cộng Hòa Séc. Du khách sẽ đến Prague vào buổi tối.

Hãy nghỉ ngơi thư giãn để sẵn sàng để khám phá thành phố quyến rũ với kiến trúc huyền ảo này vào sáng hôm sau.

Khách sạn: 3\* tại Prague hoặc các vùng lân cận (B)

### **NGÀY 2 - [THỨ BAI] PRAGUE - BRATISLAVA (330 KM)**



Chuyến đi khám phá Prague sẽ được bắt đầu bằng việc tản bộ dọc theo con đường Hoàng Gia Royal Route, con đường mà ngày xưa các vua chúa Bohemia đều đi qua trong ngày lễ đăng quang. Từ trên đỉnh đồi Castle Hill tại quận Hradcany, du khách có dịp phóng tầm nhìn ra toàn thành phố với những mái ngói màu đỏ cổ kính.

Tham quan Lâu đài cổ Prague, một công trình kiến trúc lịch sử, là nơi ở của các vị vua của Bohemia vào thế kỷ thứ 9, và ngày nay được dùng làm nơi ở của các đời Tổng Thống. Chuyến đi sẽ tiếp tục dẫn du khách đến thăm một nhà thờ mang lối kiến trúc Gothic St. Vitus Cathedral, Cung điện Hoàng gia, nhà thờ St. George's Basilica và Con đường Vàng Golden Lane, một đường phố cổ với những ngôi nhà mang kiểu dáng kiến trúc truyền thống tuyệt đẹp.

Sau đó du khách sẽ được đi dạo qua cầu Charles quyến rũ bắc ngang qua dòng sông Vltava, dạo qua những con phố nhỏ để đến quảng trường trung tâm, nơi du khách nhìn thấy Tòa thị chính và nhiều công trình nổi tiếng khác của Prague như là chiếc đồng hồ thiên văn học với hơn trăm năm lịch sử. Sau bữa trưa tại quảng trường, du khách sẽ lên đường khởi hành đi Bratislava để nghỉ đêm.

Khách sạn: 3\* tại Bratislava hoặc các vùng lân cận (B)

### **NGÀY 3 - [THỨ TƯ] BRATISLAVA - BUDAPEST (200 KM)**



Buổi sáng đoàn rời Bratislava để đến Hungary, đất nước thứ tư trong hành trình khám phá. Xe sẽ đưa du khách đến thủ đô Budapest của Hungary, được mệnh danh là hòn ngọc bên dòng sông Danube. Về cơ bản, Budapest là hai thành phố nằm bên hai bờ sông được ghép lại với nhau: Buda ở bờ tây và Pest ở bờ Đông, và mỗi thành phố đều có nét độc đáo của riêng mình. Và có

một cách vô cùng thú vị nhất để khám phá những nét độc đáo của hai thành phố này là đi du thuyền dọc theo dòng sông Danube. Sau một buổi sáng khám phá thành phố, du khách sẽ có một khoảng thời gian để có thể thư giãn và dùng bữa trưa tại Cung điện Buda, sau đó sẽ có dịp xem triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Budapest và Phòng trưng bày Quốc gia Hungary hoặc đi mua

sắm lưu niệm.

Buổi chiều sẽ một chuyến đi thú vị khám phá những nét văn hóa lịch sử nổi bật nhất của cả hai thành phố này. Các điểm tham quan nổi bật của Buda là Pháo đài Fisherman, nhà thờ Matthias thời trung cổ, và đi bộ lên đỉnh Gellért Hill để ngắm toàn cảnh thành phố. Đến với Pest, du khách sẽ có dịp ghé thăm Quảng trường Anh Hùng và Tòa nhà Quốc Hội nằm cạnh dòng sông thơ mộng. Du khách có thể chọn dùng bữa tối tại trung tâm thành phố Budapest để thưởng thức những món ăn truyền thống như gan ngỗng, goulash, đùi vịt hầm với rượu vang và tham dự một show biểu diễn truyền thống.

Khách sạn: 3\* tại Budapest hoặc các vùng lân cận (B)

#### **NGÀY 4 - [THỨ NĂM] BUDAPEST - VIENNA (250 KM)**



Hôm nay, xe sẽ đưa du khách đến thăm một trong những thủ đô lớn của Châu Âu, thành phố Vienna. Nơi đây, du khách sẽ có dịp khám phá những cung điện rực rỡ nguy nga của nước Áo, nhà thờ và các bảo tàng nghệ thuật lớn. Hành trình khám phá Vienna được bắt đầu bằng việc thăm quan Cung điện tuyệt đẹp theo phong cách Baroque - Cung điện Schönbrunn, đây là nơi nghỉ ngơi

vào mùa hè của hoàng gia thuộc triều đại Habsburg. Triều đại Habsburg cũng được xem là một trong những triều đại có thế lực nhất trong lịch sử châu Âu vào thời kì cận đại.

Sau bữa trưa, du khách sẽ tiếp tục hành trình tham quan, đi ngang qua nhiều tòa nhà lớn, nổi tiếng, bao gồm Tòa thị chính, Tòa nhà Quốc hội Áo, Cung điện Hofburg và Quảng trường Anh Hùng.

Vào buổi chiều du khách sẽ có thời gian tự do đi mua sắm trước khi đi đến nhà hát Opera Wiener Staatsoper. Sau đó du khách có thể tùy chọn dùng bữa tối tại trung tâm thành phố hoặc ghé thăm nhà thờ St. Stephen, đi dạo tại Stadtpark để nhìn ngắm hàng loạt các tác phẩm điêu khắc, bao gồm bức tượng đồng Johann Strauss II nổi tiếng được mạ vàng.

Vào buổi tối, du khách cũng có thể lựa chọn tham dự buổi hòa nhạc waltz Vienna, buổi hòa nhạc sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm không thể nào quên khi nghe những bản nhạc của Mozart và Strauss ở nơi nó được sáng tác.

Khách sạn: 3\* tại Vienna hoặc các vùng lân cận (B)

#### **NGÀY 5 - [THỨ SÁU] VIENNA - MONDSEE - MUNICH (440 KM)**



Từ Vienna, đoàn sẽ khởi hành đi đến một miền quê yên bình của nước Áo, thị trấn Mondsee, một thị trấn nhỏ nằm bên bờ hồ Mondsee. Tại đây du khách có thể tìm hiểu về tu viện Mondsee, một tu viện được xây dựng từ thời trung cổ và nơi đây được lấy để làm bối

cảnh cho các cảnh quay đám cưới trong bộ phim âm nhạc kinh điển "The Sound of Music". Sau khi tự do tham quan thị trấn và dùng bữa trưa, đoàn sẽ băng qua biên giới Áo-Đức để đến với Munich.

Khi đến Munich, du khách sẽ ghé thăm quảng trường Marienplatz và tòa thị chính. Quảng trường Marienplatz là một quảng trường cổ được xây dựng từ năm 1158 nằm ở ngay trung tâm thành phố Munich, và ở phía bắc của quảng trường du khách có thể nhìn thấy Tòa thị chính của Munich. Đây là nơi làm việc của hội đồng thành phố, nơi đặt văn phòng của các thị trưởng và một phần của chính quyền từ năm 1874.

Tự do tham quan và thưởng thức bia Đức tại những quán bia địa phương trước khi lên đường về khách sạn.

Khách sạn: 3\* tại Munich hoặc các vùng lân cận (B)

## **NGÀY 6 - [THỨ BÀY] MUNICH - VADUZ - MT TITLIS - LUCERNE - ZURICH** **(480 KM)**



Đoàn sẽ rời khỏi thành phố vào sáng thứ bảy để đi đến một trong những dãy núi nổi tiếng nhất thế giới, dãy núi Alps của Thụy Sĩ. Đoàn dừng chân ngắm cảnh và chụp ảnh một trong những đất nước nhỏ nhất châu Âu là Liechtenstein, thủ đô là thành phố nhỏ nhắn và xinh đẹp Vaduz với chuỗi cửa hàng Huber nổi tiếng với những món trang sức và đồng hồ.

Tại đây, du khách có thể lựa chọn tham gia khám phá đỉnh núi Mont Titlis đầy ấn tượng. Một chiếc xe cáp sẽ đưa du khách lên đến đỉnh núi quanh năm tuyết phủ. Và để lên đến đỉnh Mont Titlis, du khách sẽ phải đi qua 3 tuyến cáp treo Gondolas, Cable Car, và đặc biệt là tuyến cáp treo lông xoay đầu tiên trên thế giới Titlis Rotair. Titlis Rotair vừa vận chuyển vừa xoay 360 độ nổi từ Stand lên đỉnh Titlis. Và trên tuyến cáp treo này, du khách sẽ có được góc nhìn toàn cảnh về vùng cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh đỉnh Titlis.

Tại đỉnh núi, « **sân hiên tắm nắng** » là nơi hoàn hảo để cho du khách tạm dừng và đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Du khách cũng sẽ có dịp khám phá hang động băng dài 150 mét xuyên qua lõi của một sông băng, đi bộ qua cây cầu treo cao nhất châu Âu để có thêm những trải nghiệm thú vị.

Du khách sẽ xuống núi và đi đến Lucerne một thành phố ven hồ mộng mơ. Lucerne là một thành phố đẹp như tranh vẽ với biểu tượng là cầu gỗ Chapel và tháp nước, hình ảnh mà du khách thường bắt gặp trên những tấm bưu thiếp hay tranh ảnh. Ở đây bạn sẽ có thời gian để đi lang thang qua những con phố nhỏ quyến rũ và nhìn thấy Tượng Sư Tử nổi tiếng, bức tượng mà miêu tả là "*mảnh đá hiền hòa nhất trên thế giới*". Đây cũng là nơi tuyệt vời để du khách có thể mua những món đồ lưu niệm như đồng hồ Thụy Sĩ hay những hộp sôcôla, trước khi đi đến nghỉ đêm ở Zurich.

(Nếu thời tiết và giao thông thuận lợi, đoàn có thể đến thăm quốc gia nhỏ nhất ở Châu Âu - Lichtenstein)

Khách sạn: 3\* tại Zurich hoặc các vùng lân cận (B)

## **NGÀY 7 - [CHỦ NHẬT] ZURICH - RHEIN FALLS - TITISEE - FRANKFURT (450 KM)**



Ngày cuối cùng của cuộc hành trình sẽ được bắt đầu bằng việc khám phá thành phố Zurich, trung tâm tài chính của thế giới. Du khách sẽ có dịp dừng chân chụp hình tại hồ Zurich nổi tiếng, trước khi chuyển đến thác Rhine Fall, thác nước lớn nhất của châu Âu.

Điểm đến hấp dẫn tiếp theo là Khu Rừng Đen - Black Forest của nước Đức, khu rừng được bao phủ bởi những cây

Linh Sam hùng vĩ, loài cây nổi tiếng trong văn hóa dân gian và những câu chuyện thần thoại. Cũng tại đây du khách sẽ có dịp nghỉ ngơi thư giãn bên bờ hồ Titisee, thưởng thức một ly cà phê hay những chiếc bánh ngọt tuyệt vời. Titisee là quê hương của đồng hồ Cúc Cu, và cũng thật là lý tưởng khi mua một vài chiếc đồng hồ về làm quà hoặc làm kỉ niệm. Tham quan một cửa hàng địa phương, du khách cũng sẽ được tìm hiểu nguyên lý hoạt động của loại đồng hồ đặc biệt này.

Cuối cùng, đoàn sẽ trở lại Frankfurt. Một số thành viên của đoàn sẽ có thời gian để nói lời tạm biệt với những người bạn mới, một số thành viên khác sẽ lưu trú lại thêm một đêm ở đây để chuẩn bị cho hành trình tuyến đỏ vào ngày hôm sau.

Khách sạn: 3\* tại Frankfurt hay khu vực lân cận (B) (dành cho khách tiếp tục đi tour hoặc lựa chọn dịch vụ khách sạn sau tour)

### **GIÁ TOUR**

<b><i>KHỞI HÀNH</i></b>	<b><i>GIÁ TOUR VND/KHÁCH</i></b>		<b><i>PHỤ THU PHÒNG ĐƠN VND/KHÁCH</i></b>	
Gía tour người lớn	<b>25,480,000</b>		<b>15,600,000</b>	
Giá tour trẻ em	Trẻ dưới 2 tuổi	Trẻ 2-10 tuổi (ngủ chung bố mẹ)	Trẻ 2-10 tuổi (có giường riêng)	Trẻ từ 11 tuổi trở lên
	Miễn phí	<b>15,860,000</b>	<b>17,640,000</b>	<b>24,285,000</b>

### **BAO GỒM**

- ❖ Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, phòng đôi ghép 2 khách, tiện nghi
- ❖ Bữa sáng tại khách sạn
- ❖ Hướng dẫn viên tiếng Anh / tiếng Việt
- ❖ Xe máy lạnh theo suốt hành trình

### **KHÔNG BAO GỒM**

- ❖ Bữa trưa
- ❖ Bữa tối + Tiền Tips cho hướng dẫn viên và tài xế (195,000VND/ngày/khách)

- ❖ Phí tham quan các địa điểm
- ❖ Chỉ phí dịch vụ phát sinh
- ❖ Thuế vào thành phố.

#### **GHI CHÚ**

- ❖ Bữa ăn (B) = Bữa sáng cơ bản theo kiểu Âu
- ❖ Chúng tôi luôn cố gắng để vận hành tour theo đúng hành trình như đã thông tin đến quý khách. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khách quan hay có những sự kiện nào đó bất khả kháng, chúng tôi sẽ buộc phải thay đổi hành trình, điều kiện lưu trú, chương trình tham quan... Và chúng tôi sẽ không bồi hoàn cho những thay đổi này.

#### **BẢNG GIÁ THAM QUAN DỊCH VỤ**

Các lựa chọn tham quan	Lâu đài Prague Castle; Vé bao gồm Old Royal Palace , St.George's Basilica , Golden Lane and St. Vitus Cathedral (Dưới 16 tuổi 230,000VND;dưới 6 tuổi miễn phí)	<b>460,000VND</b>
	Pháo đài Fisherman's Bastion	<b>110,000VND</b>
	Nhà thờ Matthias	<b>285,000VND</b>
	Du thuyền trên sông Danube - Budapest	<b>710,000VND</b>
	Lâu đài Schonbrunn (Dưới 18 tuổi 410,000VND; dưới 6 tuổi miễn phí)	<b>570,000VND</b>
	Cáp treo lên đỉnh Titlis (Dưới 16 tuổi 50%, dưới 6 tuổi miễn phí)	<b>3,010,000VND</b>
Thuế thành phố (bắt buộc)	Thuế cầu đường , thành phố tại Czech Republic	<b>180,000VND</b>
	Thuế cầu đường , thành phố tại Vienna	<b>180,000VND</b>
Tổng cộng		<b>5,505,000VND</b>

#### **LƯU Ý:**

Giá trên chưa bao gồm phí chuyển đổi

Danh sách chỉ phí chỉ mang tính chất tham khảo, tùy thời điểm thực tế, giá sẽ thay đổi. Du khách vui lòng lưu ý rằng một số điểm tham quan phục vụ tùy thuộc vào số lượng khách tối thiểu và điều kiện địa phương. Hướng dẫn viên sẽ thông báo mỗi ngày theo từng hành trình, hỗ trợ du khách mua vé và thu phí trực tiếp bằng tiền mặt (Euro).

#### **ĐIỀU KIỆN HOÀN/ HỦY TOUR:**

- Hủy tour ngay khi xuất vé máy bay khứ hồi đến trước ngày k/h 7 ngày: phí hủy 70% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 6 ngày: phí hủy 90% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 3 ngày: phí hủy 100% giá tour.

#### **Mọi Chi Tiết Vui Lòng Liên Hệ:**

**Ms.Võ Ngọc Túy Phương/Ms. Nguyễn Lê Như Quỳnh**  
**SĐT : 028.7300.2800 (Ext 104)**

**TRAVEL TOWN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH**

